



โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ความนำ

“ประเทศไทย 4.0” โมเดลใหม่ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแผน Circular Economy เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การออกแบบ การใช้วัตถุดิบ การนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ การนำสินค้าที่ผลิตเกินหรือของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต สามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอื่นได้ อีกทั้งยังใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่า เกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ไม่ก่อให้เกิดของเสีย ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมสามารถเติบโตท่ามกลางบริษัทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศให้ความสำคัญ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าว ต้องดำเนินการผลักดันให้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจ ดำเนินการพัฒนาบุคลากรและทักษะ ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยคำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนไปพร้อมกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้ก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการนำความรู้ในการออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ประสานความร่วมมือกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ตามนโยบายของภาครัฐ โดยให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน รวมถึงการออกแบบให้เอื้อต่อการนำผลิตภัณฑ์ไปรีไซเคิลได้ง่าย เพื่อทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและนำมาสู่กระบวนการลดของเสีย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นำไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนไปพร้อมกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตได้ ทั้งนี้ การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการภายใต้ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการดังกล่าวข้างต้นโดยมุ่งเน้นการยกระดับการผลิตจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) สู่การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าของตนเอง (ODM) และส่งเสริมการนำความรู้ด้านการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกกระดับ

ต่อหน้าที่ 2

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ซอยตรีมิตร

ถนนพระรามที่4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02 367 8022





โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ต่อจากหน้าที่ 1

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตของ SMEs จากการเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) สู่การเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าของตนเอง (ODM) สร้างการรับรู้ในตราสินค้า ส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล
- เพื่อส่งเสริมให้ SMEs และวิสาหกิจชุมชน นำความคิดสร้างสรรค์ (Creative) นวัตกรรม (Innovation) และเทคโนโลยี (Technology) มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตั้งแต่ต้นน้ำ (วัตถุดิบ) กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ในระดับประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC) เป็นหน่วยงานกลางในการบริการและสนับสนุนการนำความรู้ด้านการออกแบบไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม ซอยตรีมิตร

ถนนพระรามที่ 4 กล้วยน้ำไท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02 367 8022

